






# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
8 กุมภาพันธ์ 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>นโยบาย</b>	
<b>มะเร็งครบวงจร</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, chiefocus, INN, mcot, TNN) - นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรา กล่าวว่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรฯ มีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนนโยบาย มะเร็งครบวงจร สนับสนุนให้ผู้ใช้บัตรทอง 30 บาทได้รับการบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม ตามเป้าหมายของตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ นายกรฯ ขอบคุนการทำงานของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. และบุคลากร สร. ที่บริหารและตอบสนองต่อแนวนโยบายของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ปชช.เข้าใจความตั้งใจของ รัฐบาลที่จะทำให้บัตรประชาชนใบเดียวดูแลสุขภาพ รักษาได้ทุกที่ ทุกโรค	
<b>รพ.เพชรบูรณ์พร้อม Kick Off 30 บาทรักษาทุกที่</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ - นพ.นพดล พิษณุวงษ์ ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ เผย รพ.เพชรบูรณ์มีความพร้อม ทั้งเรื่องการลิงก์ข้อมูล การอัพเดทข้อมูล การลง โปรแกรมที่รองรับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ฯ เหลือเพียงการลงทะเบียน Health ID และโหลดแอป.หมอพร้อมของปชช. ในจ.เพชรบูรณ์ พร้อมเชิญชวนปชช.ลงทะเบียนทั้งสองระบบ เพื่อเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง ถูกต้อง และรวดเร็ว ทุกที่ทั่วทั้งประเทศ ซึ่งจ.เพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดนำร่องในระยะที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2567	
 <b>นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</b>	
<b>กัญชา</b> <b>1. เสนอให้ช่อดอกสารสกัดกัญชายังเป็นยาเสพติด</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผจก. one31, thebangkokinsight, mcot) - พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยธ. กล่าวถึงการจัดเสวนาเรื่อง มุมมองเสียงสะท้อน ภายหลังกัญชากระท่อมออกจากกฎหมาย ยาเสพติด เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2567 ว่า พบสถานการณ์การใช้กัญชาในไทยไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของการปรับแก้กฎหมายเพื่อ ใช้ประโยชน์กัญชาที่ต้องการให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และใช้ศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพราะไม่มีกฎหมายควบคุมหรือ เสริมมากเกินไป ดังนั้น รมว.ยธ. จึงเสนอให้ สธ.ออกประกาศกำหนดช่อดอกและสารสกัดจากพืชกัญชาให้เป็นยาเสพติด ให้โทษ ระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมพืชกัญชาเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยในระยะยาว โดยเฉพาะเพื่ออนาคตของ เด็กและเยาวชน <b>2.ผลสำรวจการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก., ch7, acnews) - นิต้า โพล เผยผลสำรวจเรื่อง การแก้ปัญหายาเสพติดของรัฐบาล (วันที่ 25-29 ม.ค.67) จากการสอบถามมาตรการ แก้ปัญหาที่ต้องทำเร่งด่วน ร้อยละ 59.92 คือการปราบปราม (จับ/สกัดกั้น/ยึดทรัพย์) รองมาร้อยละ 14.89 การส่งเสริม (ให้ ชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไข), ร้อยละ 11.30 การป้องกัน (สร้างความตระหนักในเด็กและเยาวชน) เป็นต้น เมื่อถามจำนวนผู้ใช้ กัญชาและกระท่อมในทางผิด เทียบกับก่อนปลดจากบัญชียาเสพติด ร้อยละ 78.09 มองว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้น, ร้อยละ 13.97 จำนวนมากเหมือนเดิม, ร้อยละ 3.82 จำนวนลดลง ทั้งนี้ เมื่อถามความพึงพอใจผลงานช่วง 3 เดือนของรัฐบาล ร้อยละ 38.02 ไม่พึงพอใจเลย, ร้อยละ 31.98 ไม่ค่อยพอใจ, ร้อยละ 22.44 ค่อนข้างพึงพอใจ, ร้อยละ 6.64 พึงพอใจมาก	
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<b>ปลูกซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพไทย</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (บ้านเมือง, มติชน, ผจก., เดลินิวส์, สยามรัฐ, thaibizvision, thejournalistclub, bangkokbiznews, inn, thecoverage, allmiles) - นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สร. ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในการประชุม ครม.นอกสถานที่ จ.ระนอง สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขร่วมเดินหน้าแผนพัฒนาศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างซอฟต์แวร์ พาวเวอร์ของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ยก จ.ระนองเป็นหนึ่งในแผนงาน โดยใช้ประโยชน์จากน้ำแร่ ทรัพยากรในพื้นที่สร้าง มูลค่าเพิ่ม พื้นที่ฟู บำบัดสุขภาพ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ พร้อมชูอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่น กักชิมบี เป็นหนึ่งใน นโยบายอาหารเป็นยา ตามแนวคิดศูนย์เวลเนสของไทย สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ค่าเสี่ยงภัยโควิด รพ.นอกสังกัด สธ.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก., hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้ปรึกษากรมบัญชาการกลางเรื่องค่าเสี่ยงภัยโควิดที่ยังค้างจ่ายบุคลากรนอกสังกัด สธ. สรุปคือให้ทำเรื่องแจ้งไปยังหน่วยงานภายนอกสังกัด สธ. อีกครั้ง แจ้งถึงระดับเจ้ากระทรวง เพื่อจะได้เร่งเบิกจ่ายงบค่าเสี่ยงภัยก่อนแรกให้ครบถ้วน สิ่งสำคัญต้องเคลียร์งบก่อนนี้ให้จบก่อนจึงจะสามารถทำเรื่องเสนอของบประมาณกับ ครม. เกี่ยวกับงบค่าเสี่ยงภัยใหม่ล่าสุดสุดท้ายที่ยังค้างอยู่คือ ช่วงครึ่งเดือนหลัง มิ.ย.-ก.ย.65 วงเงิน 3,745 ล้านบาท</p>	
<p><b>ความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- ดร.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัยและผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวถึงยุทธศาสตร์ 5 ข้อเกี่ยวกับความพร้อมที่จะเคลื่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ว่า ที่ผ่านมายังมียุทธศาสตร์สำคัญมากมาย แต่ถ้าไม่สามารถแตกยุทธศาสตร์เหล่านั้นสู่การเป็นวาระแห่งชาติจะไม่มีวันบรรลุเป้าหมายได้ เพราะการพัฒนาผู้สูงอายุเป็นความรับผิดชอบของทุกคนทุกองค์กรในสังคมไทย เพื่อขับเคลื่อนให้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคุณภาพ</p>	
<p><b>ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ....</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์)</p> <p>- สรุปสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ.... อาทิ กำหนดให้มี กก.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย นายกฯ ปลัด สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, จัดตั้งสมัชชากลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทย, กำหนดให้ กก.จัดทำข้อมูลวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์</p>	
<p><b>เทศกาลตรุษจีน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., สวท., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, mcot, true, tnn, thaipbs, newtv, thebangkokinsight, pptv)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. แนะนำการเลือกซื้ออาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ ต้องมีสภาพสดใหม่ปกติ เนื้อแน่น ไม่มีจ้ำเลือด ปราศจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ซึ่ง ออย. ไม่อนุญาตให้ใช้สีในเนื้อสัตว์ทุกชนิด กรณีขนมต่าง ๆ ควรเลือกขนมที่สีไม่ฉูดฉาด มีสีกลิ่นรสปกติ ภาชนะบรรจุสะอาดและไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับอาหาร และควรล้างผักและผลไม้ให้สะอาดก่อนรับประทาน ลดความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, Sanitation, Anamai, Nutrition)</p> <p>- นางจิตรา หมีทอง ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ. พร้อมด้วย พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย เปิดงานณรงค์ “ท่องเที่ยวปลอดภัย ที่พัก ที่กิน ที่เที่ยว ปลอดภัยได้มาตรฐาน ในแหล่งท่องเที่ยวเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ 108 ปี” ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สร้างความมั่นใจตรุษจีนปากน้ำโพ ผ่านเกณฑ์ “อาหารสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” SAN และ SAN Plus</p>	
<p><b>พัฒนาบุคลากรแพทย์แผนไทย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, thailandplus)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ 37 สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต และการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เตรียมพัฒนาทักษะทางคลินิกให้บุคลากรแพทย์แผนไทย พร้อมทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ</p>	
<p><b>โรคฝีดาษวานร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- กรม คร. เผยพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคฝีดาษวานร ดังนี้ 1.สัมผัส/ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร 2.สัมผัส/ใช้ของร่วมกับผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร 3.กลุ่มผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ สามารถส่งผ่านเชื้อสู่ทารกได้ 4.นั่งใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรเป็นเวลานานโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ หากมีความเสี่ยงหรือสงสัยว่าติดเชื้อฝีดาษวานร สามารถเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาล โดยแจ้งรายละเอียดอาการ และประวัติเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>	
<p><b>โนโรไวรัส</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., posttoday, thailandplus, .newtv)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยโนโรไวรัส (Norovirus) เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อของระบบทางเดินอาหารที่พบได้บ่อยในเด็ก แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วแม้ได้รับเชื้อในปริมาณเพียงเล็กน้อย เนื่องจากสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน ทนต่อความร้อนและน้ำยาฆ่าเชื้อต่าง ๆ ได้ดี หลังจากได้รับเชื้อจะมีอาการภายใน 12-48 ชั่วโมง ที่พบได้บ่อย ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเป็นน้ำ ปวดท้อง อาจมีไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว และอาจมีภาวะขาดน้ำในผู้ป่วยเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะหายได้เองภายใน 1-3 วัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และผู้ปกครองหมั่นดูแลสุขภาพอนามัยเด็ก ๆ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ รับประทานอาหารปรุงสดใหม่ สุก สะอาด เพื่อช่วยลดการอักเสบติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร</p>	
<p><b>ความสำเร็จการควบคุมยาสูบของไทย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thecoverage, thailandplus)          - นพ.นิตี เหนือนุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย กล่าวถ้อยแถลงถึงความท้าทายและความสำเร็จของการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ต่อที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก : WHO-FCTC ครั้งที่ 10 (COP 10) ณ สาธารณรัฐปานามา โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ 5 ของโลก และประเทศแรกของเอเชียที่ประกาศใช้มาตรการของบุหรี่แบบเรียบ (Plain Packaging) โดยการแสดงภาพคำเตือนพิษภัยบนซองบุหรี่ รวมถึงการทำให้อัตราการบริโภคยาสูบของคนไทยลดลงจากร้อยละ 21 ในปี 2550 เหลือเพียงร้อยละ 17 ในปี 2564 ส่วนการรับมือการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า ไทยจะยังคงมาตรการห้ามนำเข้า ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันต่อไป</p>	
<p><b>อก.ผุดไอเดีย ช่วยรพ.ชุมชน บริหารสต็อกยา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ผู้จัดการ)          - พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงการบริหารจัดการยาพื้นที่ห่างไกล ว่า องค์การเภสัชฯ มีแนวคิดในการช่วยบริหารจัดการคลังยา ร่วมมือกับบริษัทต่างๆ แทน รพ. ซึ่งเมื่อ ต.ค. 2566 ได้ดำเนินการใน รพ.ชุมพร เขตอุดมศักดิ์ คาดว่าจะดำเนินการเต็มรูปแบบในเดือน มี.ค. นี้ จากโมเดลนี้จึงมีแนวคิดนำมาใช้กับ รพ.ช. ซึ่งน่าจะทำได้ง่ายกว่าเพราะมีการใช้ยาราวๆ 5-10 ล้านบาทต่อปี แต่กลับต้องติดกับบริษัทยา 40-50 แห่ง เช่น รพ.สบเมย มีขนาด 30 เตียง ใช้ยาประมาณ 300 รายการ ในจำนวนนี้มีประมาณ 80-100 รายการ ที่เป็นของ อก. ดังนั้นหากรวมให้อก.เป็นผู้บริหารจัดการแทน และช่วยติดกับบริษัทอื่นๆ จะทำให้เกิดการซื้อยาล็อตใหญ่ เพิ่มอำนาจในการต่อรองให้ราคายาลดลงด้วย  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชี่การเมือง          - พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.อก. พร้อมคณะ จัดโครงการส่งต่อยา เวชภัณฑ์ และผ้าห่มกันหนาว สู่มหาชนในพื้นที่ห่างไกล ถึงแม้มีปัญหาสุขภาพก็ยังนำคณะเข้าพื้นที่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และขอช่วยเหลือปรับปรุงอาคารของ รพ.สบเมย ที่เสื่อมโทรม ให้กลับมาเป็นรพ.ที่มีสุขภาพที่ดี เพราะงบการปรับปรุงเข้าไม่ถึง พร้อมปวารณาตัวเป็นผู้ช่วยต่อสะพานบุญ ใครมีจิตกุศลอยากช่วยเหลือรพ.ไกลพื้นที่อย่างรพ.สบเมยบอกหม่อมมิ่งขวัญได้</p>	
<p><b>ปัญหาสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผจก.          - จากการลงพื้นที่ของอก.ที่มามอบยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ้าห่ม และอุปกรณ์การเรียนในพื้นที่ อ.สบเมย ช่วงวันที่ 2-3 ก.พ.67 นพ.พิทยา หล้าวงศ์ ผอ.รพ.สบเมย เปิดเผยถึงปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของพื้นที่ว่า รพ.สบเมย เป็น รพ.ช.ขนาด 30 เตียง ดูแลประชากร 46,000 คน มีแพทย์เพียง 4 คน เมื่อเทียบกับ รพ.ในจังหวัดอื่นๆ ที่มีขนาดเท่ากัน แต่มีแพทย์ 10-15 คน จะทำอย่างไรให้ดูแลประชากรอย่างมีคุณภาพมากที่สุด มีรพ.สต.ลูกข่าย 8 แห่ง โดย 2 แห่งอยู่ในเมือง อีก 6 แห่งอยู่ห่างไกลเดินทางลำบาก ซึ่ง 2 แห่งไม่มีไฟฟ้า ใช้โซลาร์เซลล์ คนไข้เดินทางมารพ.สต.ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง และอีก 1-2 ชั่วโมงเพื่อไป รพ. เกิดความล่าช้าในการรักษาได้ กำลังพยายามทำระบบให้คนไข้ รพ.สต.ในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการที่เท่าเทียมกับในเมือง และวางระบบส่งต่อทั้งทางรถ เรือ และอากาศ ให้เข้าถึงบริการอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว          ทั้งนี้ ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้าง การปรับปรุงอาคารที่สร้างมา 20-30 ปี รองบลงทุนของกระทรวง ซึ่งคาดว่าน่าจะอีกนาน ปีนี้ได้สมัครเข้าร่วมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ทำโครงการรับทุนจาก สสส. มองว่าในพื้นที่ห่างไกลอาจจะต้องใช้ช่างหรือใช้บุคลากรที่แตกต่างจากในเมืองเนื่องจากภาระงานต่างกัน</p>	
<p><b>กรมวิทย์บริการ-อย.เปิดศูนย์ One Stop Service</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus, mekhanews)          - นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ อย. เผยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วม อย. เปิดศูนย์ One Stop Service ร่วมให้บริการ ณ จุดเดียว สามารถส่งขึ้นทะเบียน อย. ได้ และร่วมตรวจสอบขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และดูแลมาตรฐานความปลอดภัยประชาชน รวมถึงในประเด็นการสร้างร่วมมือด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยเห็นพ้องในการที่ วศ. รับหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และนำผลไปใช้ในการติดตามคุณภาพของสินค้าผลิตภัณฑ์ การเฝ้าระวัง ตลอดจนการป้องกันปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภค</p>	
<p><b>รพ.ต้นแบบแห่งความสุข</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ทีวีทุกช่อง, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ch7, acnews, thailandplus)          - พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมคณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน รพ.ร.เลิงนกทา จ.ยโสธร และมอบ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิ รพพ. พร้อมมอบของขวัญพระราชทานให้ผู้ป่วยและให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน</p>	
<p><b>ติดตามการพัฒนางาน รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติฯ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ทีวีทุกช่อง, thaitabloid, thailandplus)  - พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเพชรรัตนเวชชานุกูล พร้อมด้วยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. คณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญ ของ รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.เชียงใหม่ พร้อมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วย</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., thaipbs)  - สปสช. เผยกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลว่า คลินิกเอกชนในกรุงเทพฯ ไม่มีเงินจ่ายค่ายาให้คนไข้ที่ใช้สิทธิรักษาฟรี เป็นข้อมูลปลอม ซึ่ง สปสช.ยังคงจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับคลินิกชุมชนอบอุ่นและหน่วยบริการทุกสังกัดในกรุงเทพฯ ตามปกติ รวมทั้งคลินิกชุมชนอบอุ่นยังคงให้บริการผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง และกรณีมีความจำเป็นต้องส่งต่อไปยังหน่วยบริการในระบบยังคงดำเนินการได้ตามปกติเช่นกัน  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผจก.  - รพ.ราชวิถี เผยกรณีไทรโยนแบบติดเชื้อ H.pylori เมื่อรับประทานยาฆ่าเชื้อ เชื้อจะหายไป แต่ต้องปรับสมดุลของลำไส้ และดื่มน้ำ เป็นข้อมูลบิดเบือน มีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ H.Pyrolis เป็นเชื้อที่พบที่สัมพันธ์กับโรคระเพาะและกรดไหลย้อน แต่การปรับสมดุลของลำไส้และดื่มน้ำ ขาดข้อมูลว่าหมายถึงสิ่งใด ทำให้ไม่พบความเชื่อมโยงที่เป็นเหตุผลที่จะอธิบายว่าปรับสมดุลอย่างไรและจะทำให้เกิดสิ่งใดขึ้น</p>	
<p><b>ผู้ป่วยจิตเวชทำร้ายบรรณรักษ์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, ch7, ch3plus, mcof, amarintv, INN)  - เกิดเหตุบรรณรักษ์มุ่งหน้าเข้า จ.ขอนแก่น ผู้โดยสารหญิงถูกนายสหัสวรรษป่วยจิตที่โดยสารเบาะข้างๆ ทำร้ายแทงจนบาดเจ็บ ถูกนำส่ง รพ.พล ผู้ก่อเหตุถูกจับกุมได้ ทราบภายหลังว่าเป็นผู้ป่วย รพ.จิตเวชขอนแก่น แต่ไม่ยอมกินยาและไม่ไปรักษาตามนัด โดยได้ส่งตัวไปรักษาที่ รพ.จิตเวชขอนแก่น และจะสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป</p>	
<p><b>จับร้าน/พ่อค้า ขายน้ำกระท่อม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (บ้านเมือง, แนวหน้า, INN)  - นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา สั่งการให้ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม ชุดปฏิบัติการพิเศษ.ปกครองจังหวัดและอ.เมือง สสจ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ และศูนย์ดำรงธรรม.จังหวัด ร่วมตรวจสอบสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ตามนโยบายจัดระเบียบสังคมฯ ผลการตรวจสอบ จำนวน 11 ร้าน บริเวณม.เทคโนโลยีสุรนารี พบกระทำความผิด 3 ร้าน โดยร้านแรกจับน้ำกระท่อม 120 ขวด และยาแก้ไอ 449 ขวด ร้านที่สองพบจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต และร้านที่สามมีน้ำกระท่อมจำนวน 2 ถึง จึงส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด)  - นายรณกร เภาวิจารณ์ นายอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกตรวจจับร้านลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมย่านสะพานแดงรังสิต ปากซอยรังสิต-นครนายก 26 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พบกระทำความผิด 2 ร้าน โดยผู้ขายรับสารภาพนำน้ำกระท่อมมายังบริเวณดังกล่าวเพื่อจำหน่ายจริง จนท.จึงแจ้งข้อหาผู้ขายทั้ง 2 ราย</p>	
<p><b>ความเห็นกรณี คลินิกบัตรทองในกทม.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจDr.dark  - แคร่โพสท์ เพจCatsanova - Adoptable Cat Cafe - Reservations Only ระบุว่าช่วงนี้ค.บัตรทองของกทม.กำลังวิกฤต คลินิกรักษาคนไข้ไปแล้วแต่ต้นสังกัดไม่จ่ายเงินให้ตามที่เบิก แคมเปญแจกหนั้ให้ทุกคลินิกไปช่วยกันใช้แบบงง ๆ โดยกลุ่มคลินิกเริ่มมีการติดป้ายแสดงออกถึงความไม่ถูกต้องเรื่องนี้ ขอใช้พื้นที่เพจช่วยเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องความเป็นธรรมกับกรณีปัญหาการเบิกจ่ายบริการสาธารณสุข Model 5 ในพื้นที่กทม. เพราะรอการแก้ปัญหาเรื่องนี้มานานแล้ว (เรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 66) ทั้งนี้ บัตรทอง = คนใช้รักษาฟรีตามสวัสดิการจากรัฐฯ ไม่ใช่ฟรีที่เกิดจากการชดเชยคนทำงาน ทั้งนี้ เพจDr.dark แสดงความเห็นที่นี้อาจเป็นเหตุผลที่เอาร้านขายยามาเข้าร่วมบัตรทองเพราะคลินิกโดนกันถ้วนหน้าหมดแล้ว</p>	